

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM  
TỈNH GIA LAI  
**BAN THƯỜNG TRỰC**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 19./MTTQ-BTT

Gia Lai, ngày 3 tháng 6 năm 2016

“V/v khen thưởng công tác bầu cử đại biểu  
Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân  
dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kính gửi: **Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam  
các huyện, thị xã, thành phố**

Căn cứ Hướng dẫn số 39/HD-MTTW-BTT, ngày 8/3/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hướng dẫn số 07/HD-BTĐKT, ngày 05/5/2016 của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh về công tác khen thưởng trong tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thành công tốt đẹp, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tích cực tham gia có hiệu quả công tác bầu cử, vận động cử tri các tầng lớp nhân dân đi bầu cử góp phần cho thành công của cuộc bầu cử.

Để biểu dương khen thưởng cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn các nội dung khen thưởng công tác bầu cử như sau:

**1. Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng:**

Các tập thể và cá nhân thuộc hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức phát động đợt thi đua thực hiện tốt 06 nội dung Mặt trận tham gia bầu cử đã được nêu tại Thông tri số 07/TTr-MTTW-BTT, ngày 28/01/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác bầu cử. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phối hợp thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Nhất là thực hiện đúng quy trình Hiệp thương và tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, các hội nghị để người ứng cử vận động bầu cử... đảm bảo dân chủ, đúng luật, không có vi phạm về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thực hiện tốt công tác giám sát bầu cử có những hình thức tổ chức thích hợp, sáng tạo trong hoạt động giám sát.

**2. Số lượng:** Mỗi huyện, thị xã, thành phố đề nghị **01 tập thể và 01 cá nhân** để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen tại hội nghị tổng kết công tác bầu cử (dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6/2016)

Tùy điều kiện mỗi địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố xem xét, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp mình và Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở Khu dân cư. Số lượng do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố quy định.

**3. Nguồn kinh phí khen thưởng:** được trích từ kinh phí bầu cử.

**4. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng**

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai gửi về Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh **trước ngày 15/6/2016**.  
Lập thành 02 bộ gồm:

+ Tờ trình, biên bản của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố

+ Danh sách trích ngang các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

+ Báo cáo thành tích có xác nhận của cấp trình khen (theo mẫu 07 Nghị định Số: 39/2012/NĐ-CP, ngày ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính Phủ)

Căn cứ Công văn này, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố cấp triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Văn phòng) để tổng hợp, giải quyết theo quy định.

**Nơi nhận:**

- Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh (b/c);
- Ban TĐKT tỉnh (t/đối);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố (t/h);
- Lưu: VT, Thường trực Hội đồng TĐ-KT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
CHỦ TỊCH



Hồ Văn Diễm